

Hội Chợ Hè 2023 tại giáo xứ CTTĐVN

Tukwila. Hội Chợ Hè lần thứ 30 năm 2023 được diễn ra tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Seattle từ chiều thứ Sáu ngày 11 tháng 8 năm 2023 đến chiều Chúa Nhật ngày 13 tháng 8 năm 2023. Hội Chợ Hè lần 30 mang chủ đề : Hội Chợ Hè Hiệp Thông được diễn ra trong giai đoạn Tân Thánh Đường được hiển hiện khi khung sườn Nhà Thờ mới đã được hình thành. Năm nay khuôn viên nhà thờ đang là công trường xây dựng Tân Thánh Đường nên khá bề bộn các vật dụng xây dựng nên công tác chuẩn bị khu vực Hội Chợ Hè khiến các thiện nguyện viên giúp làm công tác khá vất vả. Khu vực Hội Chợ năm nay chiếm một không gian khá rộng lớn với diện tích được nối kết từ khuôn viên nhà thờ liền với khuôn viên Trung Tâm Giáo Dục Đức Tin Tôma Thiện. Xin điểm qua vài nét qua những ngày Hội Chợ.

Thứ Sáu ngày 11 tháng 8: Một ngày khá bận rộn với bao công tác bề bộn phải hoàn thành cho kịp giờ khai mạc Hội Chợ, nhiều thiện nguyện viên đã hăng say dốc toàn lực làm việc từ sáng sớm cho kịp giờ Rước Kiệu, quên cả giờ ăn và cuối cùng với sự cố gắng của toàn thể anh em nên mọi việc đã sẵn sàng cho giờ khai mạc Hội Chợ. Khai mạc Hội Chợ với cuộc rước kiệu kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do Đức Giám Mục Phụ Tá Frank Schuster chủ sự cuộc rước kiệu và chủ tế Thánh Lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời khai mạc Hội Chợ Hè Hiệp Thông.

Xem hình: [Rước kiệu Đức Mẹ khai mạc Hội Chợ Hè 2023 - Google Photos](#)

Đúng 5 giờ cuộc rước kiệu bắt đầu. Cha chánh xứ công bố cuộc Rước Kiệu: Hôm nay giáo xứ CTTĐVN long trọng cử hành cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ và các Thánh Tử Đạo Việt Nam khai mạc Hội Chợ Hè Hiệp Thông, Đức giám mục Frank sẽ chủ sự cuộc rước kiệu và chủ tế thánh lễ.

Đức Giám Mục xông hương trước tượng Đức Mẹ và Các Thánh Tử Đạo Việt để bắt đầu cuộc rước kiệu



Sau phút cầu nguyện, Đức Giám Mục chủ sự đã cử hành nghi thức xông hương trước tượng Đức Mẹ đặt trên bàn kiệu và xông hương tượng các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Xương Thánh trên bàn kiệu. Đoàn kiệu bắt đầu cung nghinh kiệu các Thánh Tử Đạo Việt Nam và kiệu Đức Mẹ quanh khuôn viên nhà thờ với phần suy niệm mầu Nhiệm Mân Côi. Các đoàn thể di chuyển theo thứ tự do MC giới thiệu. Đoàn kiệu trở về lễ đài sau hơn nửa giờ và chuẩn bị Thánh Lễ khai mạc Hội Chợ Hè.

Vài hình ảnh rước kiệu



Đúng 6 giờ chiều Thánh Lễ khai mạc Hội Chợ Hè bắt đầu. Ca Đoàn Tổng Hợp hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng với Đức Giám Mục và linh mục đoàn cung nghinh Thánh Giá tiến lên lễ đài theo tiếng hát của Ca Đoàn.

Mở đầu Thánh Lễ, cha chánh xứ chào mừng Đức Giám Mục, quý cha, quý quan khách và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ, xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau (tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu)



Đức Giám Mục Frank chủ tế và linh mục đoàn đồng tế Thánh Lễ khai mạc Hội Chợ Hè

Thánh Lễ được tiếp nối qua phụng vụ Lời Chúa theo phụng vụ lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Đức Giám Mục phụ trách giảng lễ với bài chia sẻ ngắn gọn . Trong bài giảng ngài nhấn mạnh : Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta đang phải trải qua nhiều biến cố đau buồn như vụ hoả hoạn thảm khốc tại Hawaii mới xảy ra vài ngày qua, cuộc chiến kinh hoàng đang diễn ra tại Ukraine và biết bao biến cố đau thương khác nhiều nơi trên thế giới qua những vụ bạo loạn gây nên cảnh chết chóc. Chúng ta cần cầu nguyện và tinh thức và luôn biết tìm đến cùng Chúa. Ngài cũng đề cập đến Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon vừa qua mà ngài đã tham dự, ngài nói: Sự hiện diện của các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới đã qui tụ về Lisbon trong những ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới vừa qua đã cho chúng ta thấy giáo hội đang được sống động bởi tinh thần người trẻ hôm nay với bầu nhiệt huyết qua những ngày sống với đại hội giới trẻ qua sự cầu nguyện sốt sắng trong những buổi suy niệm chặng chặng Thánh Giá, những buổi cầu nguyện chung với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tất cả đã nói lên niềm tin mạnh mẽ của giới trẻ hôm nay trên toàn thế giới. Trở về thực tại của giáo xứ, ngài nói: xin Chúa phù trợ cho công cuộc xây dựng tân Thánh Đường của giáo xứ được tiến hành tốt đẹp.. Quý anh chị em là một cộng đồng đức tin sống động và xin tiếp tục duy trì và phát triển ...



Đức Giám Mục Giảng Lễ



Đoàn dâng lễ vật

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha chánh xứ Đào Xuân Thành đã có lời cảm ơn Đức Giám Mục đã ưu ái đến chủ sự cuộc rước kiệu và dâng Thánh Lễ với giáo xứ chúng con, cảm ơn ông Thị trưởng Thành phố Tukwilka ông Allan Ekberg và phái đoàn Hội Đồng Thành Phố đã đến với giáo xứ, cảm ơn quý quan khách và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ đã hiện diện trong thánh lễ khai mạc Hội Chợ Hè Hiệp Thông. Sau lời cảm ơn giáo xứ cũng đã trao tặng Đức Giám Mục món quà kỷ niệm và Đức Giám Mục đã ban phép lành cuối lễ cho toàn thể cộng đoàn hiện diện.



Giáo xứ trao quà lưu niệm đến Đức Giám Mục với lời cảm ơn trang trọng

Sau Thánh Lễ Đức Giám Mục cùng linh mục đoàn và phái đoàn chính quyền thành phố Tukwila tiến về công chào để cử hành nghi thức khai mạc Hội Chợ Hè qua màn múa lân và đốt pháo. Sau phần đốt pháo múa lân Hội Chợ được khai mạc với nghi lễ chào cờ.



Đức Giám Mục cùng linh mục đoàn và quan khách cử hành nghi thức khai mạc Hội Chợ tại Cống Chà

Đúng 7 giờ 30 Hội Chợ được khai mạc với lễ chào cờ được long trọng cử hành do ca đoàn Mừng Triệu phụ trách. Bài Quốc Ca Hoa Kỳ và Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa được cử hành trong nghi thức của buổi lễ chào cờ. Kết thúc lễ chào cờ là phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ VNCH cùng đồng minh đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do. Sau lễ chào cờ cha chánh xứ Đào Xuân Thành chính thức tuyên bố Khai Mạc Hội Chợ Hiệp Thông và chào đón quý quan khách cùng đồng hương về tham dự Hội Chợ Hè lần thứ 30 của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN với tràng pháo tay dài. Các gian hàng bận rộn với lượng khách khá đông đảo của ngày khai mạc Hội Chợ. Chương trình văn nghệ mở đầu cho đêm khai mạc Hội Chợ kéo dài đến 11 giờ đêm.



Lễ chào cờ

Cha chánh xứ tuyên bố khai mạc Hội Chợ Hè Hiệp Thông 2023

Thứ bảy ngày 12 tháng 8: Ngày thứ hai của Hội Chợ được bắt đầu với Thánh Lễ kính Đức Mẹ lúc 9 giờ do cha Trần Hữu Lân chủ tế thánh lễ được cử hành trong nhà thờ . Thánh lễ kết thúc lúc 10 giờ và phần sinh hoạt Hội Chợ do các Hội Đoàn Giáo Đoàn và các bạn trẻ phụ trách trong các sinh hoạt với những trò chơi giải trí lành mạnh và các tiết mục văn nghệ kéo dài đến 5 giờ .

Đúng 5 giờ Thánh Lễ được cử hành trong nhà thờ theo Phụng Vụ Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên Năm A do cha Trần Hữu Lân chủ tế. Đồng đạo giáo dân tham dự Thánh Lễ , trong nhà thờ các ghế ngồi đầy kín cũng như ở các khu vực hội trường đều khá đông giáo dân tham dự Thánh Lễ có truyền hình trực tiếp trên màn ảnh rộng. Thánh Lễ kết thúc lúc 6 giờ 30 để chuẩn bị cho đêm đại nhạc hội.

Xem hình : [Hội Chợ Hè 2023 Đêm Đại Nhạc Hội - Google Photos](#)

Càng về chiều, lượng người đổ dồn về khu vực hội chợ càng đông đảo. Đúng 7 giờ 30 đêm đại nhạc hội bắt đầu với chương trình văn nghệ đặc biệt có sự góp mặt của danh ca Dương Triệu Vũ, Đan Nguyên, Minh Tuyết và nhiều ca sĩ nổi danh. Trên 10 ngàn người hiện diện trong đêm đại nhạc hội mừng Hội Chợ Hè Hiệp Thông lần thứ 30. Tôi đi một vòng quanh khu ực Hội Chợ và nhìn thấy các gian hàng ăn, hàng giải khát đều đầy kín đoàn người xếp hàng đợi mua thức ăn cũng như các loại giải khát, gian hàng nước mía xay không kịp vì đoàn người đợi mua khá dài. Nhiều người vừa đứng vừa ăn vì không tìm ra chỗ ngồi. Vui ơi là vui. Nhìn lên sân khấu danh ca Dương Triệu Vũ kích động làm dậy lên sự hào hứng của đêm văn nghệ dưới bầu trời tươi mát của xứ cao nguyên tình xanh. Chương trình văn nghệ kéo dài đến hơn 11 giờ đêm mới kết thúc khi cả khu vực Hội Chợ còn đầy kín cả người và người. Tuyệt vời là màn trình diễn con voi.

Vài hình ảnh quang cảnh đêm Đại Nhạc Hội









Chúa Nhật ngày 13 tháng 8 ngày kết thúc ba ngày Hội Chợ Hè với Thánh Lễ đại trà.

Đúng 10 giờ đoàn dâng hoa dâng lên Mẹ lời chúc tụng ngợi khen Mẹ Hồn Xác Lên Trời với ban phụng vụ do Trường Việt Ngữ Đắc Lộ trình diễn. Các em bé týt cộng với đoàn thiếu nữ qua các vũ điệu khá điêu luyện dâng lên Mẹ lời ngợi khen Mẹ với lời nguyện cầu khá sốt sắng. Buổi dâng hoa kết thúc lúc 10 giờ 30 và Thánh Lễ bắt đầu.

Xem hình: [Hội Chợ Hè 2023 Thánh Lễ tạ ơn kết thúc Hội Chợ - Google Photos](#)



Linh mục đoàn đồng tế Thánh Lễ Đại Trào

Đúng 10 giờ 30 nghi đoàn cùng với linh mục đoàn cung nghinh Thánh Giá tiến lên lễ đài theo tiếng hát của ca đoàn. Ca Đoàn Tin Yêu phụ trách hát lễ.

Mở đầu Thánh Lễ cha chánh xứ giới thiệu quý cha dâng lễ và ngỏ lời chào đón quý cha, quý quan khách và toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện với tràng pháo tay dài.

Thánh Lễ được bắt đầu qua phần phụng vụ Lời Chúa theo Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên Năm A. Tin mừng hôm nay Thánh Matthêu giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu truyền cho Phêrô đi trên mặt biển với đoạn: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến!" Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!" Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa".

Cha chánh xứ Đào Xuân Thành phụ trách giảng lễ : Trong bài giảng ngài nhấn mạnh về sự củng cố đức tin mà mỗi người chúng ta cần có. Đề cập đến niềm vui của những ngày Hội Chợ Hè Hiệp Thông , ngài gợi ý về 2 câu đối hiện diện trên sân khấu của Hội Chợ Hè Hiệp Thông: ĐI CÙNG MẸ CON QUẢNG ĐẠI DẪN THÂN – HUỐNG VỀ CHÚA CON DÂNG TRỌN TÂM LÒNG .

Qua đó ngài cảm ơn sự hy sinh của nhiều thiện nguyện trong các nhóm đã đóng góp công sức cho việc tổ chức Hội Chợ năm nay với lời trân trọng và cùng mời gọi tiếp tục dâng trọn tâm lòng cho Chúa trong việc nỗ lực hỗ trợ cho công cuộc xây dựng Tân Thánh Đường.

Thánh Lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào khoảng hơn 12 giờ trưa sau lời cảm ơn ca cha chánh xứ cảm ơn các đoàn thể, các ban ngành đã hợp tác giúp cho Hội Chợ Hè Hiệp Thông đạt được thành quả tốt đẹp.

Sau Thánh Lễ là phần sinh hoạt Hội Chợ được tiếp tục với các tiết mục văn nghệ truyền thống có sự hiện diện của các danh ca Mạnh Quỳnh, Hương Thủy, Dương Triệu Vũ kéo dài đến 5 giờ chiều kết thúc với cuộc xổ số vui của các loại vé. Hội Chợ Hè Hiệp Thông kết thúc sau màn xổ số vui HỘi Chợ Hè Hiệp Thông, mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn và hẹn nhau kỳ Hội Chợ Hè lần thứ 31.

Nguyễn An Quý